



ที่ พม ๐๒๐๙/

๗๖๒๓

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๑๐๓๔ ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

จ มิถุนายน ๒๕๖๓

ค/ค
ท/ค
น/ค

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานสรุปประเด็นข้อเสนอจากเวทีรับฟังปัญหาจากประชาชนกลุ่มต่าง ๆ

เรียน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นร ๐๑๐๕.๐๖/ว ๓๕๒๘ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานสรุปประเด็นข้อเสนอจากเวทีรับฟังปัญหาจากประชาชนกลุ่มต่าง ๆ

สพป.

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานสรุปประเด็นข้อเสนอจากเวทีรับฟังปัญหาจากประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ผอ.ศบช.
- ๙ ค.ย. ๒๕๖๒

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รวบรวมและจัดทำรายงาน

- ๗๒

ผลการดำเนินงานสรุปประเด็นข้อเสนอจากเวทีรับฟังปัญหาจากประชาชนกลุ่มต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

10 ๕๖๖

ผู้ช่วยราชการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรเมธี วิมลศิริ)

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานปลัดกระทรวงฯ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
โทร. ๐ ๒๖๕๙ ๖๔๖๔
โทรสาร ๐ ๒๖๕๙ ๖๔๙๘

ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะที่ได้รับฟังปัญหาจากประชาชนกลุ่มต่าง ๆ

จากสรุปข้อเสนอของนายกรัฐมนตรึรับฟังปัญหาประชาชน วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีผลการดำเนินงานตามหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

ประเด็นปัญหา	ประเด็นข้อเสนอ	ผลการดำเนินงาน
๖.๓ การพัฒนาเด็กและเยาวชน	<p>๑. ขอให้ปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่เด็กและเยาวชนให้เป็นผู้มีจิตสำนึกที่ดี และส่งเสริมให้ภาคีชุมชนและจิตอาสา ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่าง เพื่อสร้างรายได้หรือจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ โดยขอให้ภาครัฐสนับสนุนค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือปัญหาเยาวชนเสพติดและปัญหาด้านสังคมอื่น ๆ</p>	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>๑. การปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่เด็กและเยาวชนให้เป็นผู้มีจิตสำนึกที่ดี และส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้มากยิ่งขึ้น</p> <p>กรมกิจการเด็กและเยาวชน ดำเนินโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด โดยนำหลักสูตรการป้องกันการทุจริตจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มาขับเคลื่อน เพื่อให้สภาเด็กและเยาวชน เครือข่ายเด็กและเยาวชน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละเอียด และความไม่ทนต่อการทุจริต STONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคม มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและการป้องกันการทุจริต โดยการใช้กิจกรรมเป็นสื่อในการเรียนรู้ในกระบวนการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การทำโครงการกระบวนการเรียนรู้ ๕ ขั้นตอน โดยสภาเด็กและเยาวชน ได้จัดกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ให้แก่เด็กและเยาวชน สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง การปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน มีทัศนคติไม่ยอมรับการทุจริต มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ส่งเสริมความสามารถ การแสดงศักยภาพเชิงบวก กล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เป็นต้น รวมทั้งสิ้น ๖๘ กิจกรรม มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒,๐๔๐ คน</p>
		<p>๒. การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างเพื่อสร้างรายได้ หรือจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์</p> <p>กรมกิจการเด็กและเยาวชน ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. การเปิดตลาดออนไลน์ของเด็กและเยาวชนที่เป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน ภายใต้ชื่อ “เด็กสภา มาร์เก็ตเพลส” เพื่อเป็นช่องทางของการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนริเริ่มสร้างสรรค์ค้นหาสิ่งที่ตัวเองสนใจ และนำมาพัฒนาเป็นสินค้า</p>

ประเด็นปัญหา	ประเด็นข้อเสนอ	ผลการดำเนินงาน
		<p>หรือบริการประเภทต่าง ๆ หรือเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนคนอื่น ๆ ในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในอนาคต</p> <p>๒. การสนับสนุนงบประมาณให้กับสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ เพื่อนำไปทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในด้านต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น ๘,๗๘๑ แห่ง จำนวน ๒๐๐,๐๓๐,๐๐๐ บาท ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย จำนวน ๖๘๐,๐๐๐ บาท - สภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด (๗๖ แห่ง) จังหวัดละ ๑๐๐,๐๐๐ - ๓๒๐,๐๐๐ บาท - สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร จำนวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท - สภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอ/เขต จำนวน ๙๒๘ แห่ง ๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท - สภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล/เทศบาล จำนวน ๗,๗๗๕ แห่ง ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท <p>๓. การลดปัญหายาเสพติด</p> <p>กรมกิจการเด็กและเยาวชน ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ในชุดกิจกรรมหม่อมหมื่นรุสรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยโอนจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และร่วมขับเคลื่อนโครงการ โดยมีแกนนำเด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเป็นกลไกในการเฝ้าระวัง จำนวน ๗๕๐ คน และสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปขยายผลในการสร้างเครือข่ายชุมชนในการป้องกันปัญหายาเสพติดทั่วประเทศ</p> <p>๔. การมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาล้างคัมด้านอื่น ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครมภ์ในวัยรุ่น <p>กรมกิจการเด็กและเยาวชน ดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) จัดสวัสดิการให้กับแม่วัยรุ่นและครอบครัว เพื่อให้แม่วัยรุ่นมีศักยภาพในการเลี้ยงดูบุตรให้มีพัฒนาการสมวัย เช่น การฝึกอาชีพ การให้ความรู้เรื่องการดูแลเด็ก โดยมีเป้าหมายเป็นแม่วัยรุ่นและครอบครัวในชุมชน ๗๖ จังหวัด ๒๒๘ ตำบล จำนวน ๒,๒๕๐ คน ๒) สนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน ๑,๔๐๒,๘๐๔ คน เป็นเงิน

ประเด็นปัญหา	ประเด็นข้อเสนอ	ผลการดำเนินงาน
		<p>๑,๒๔๘,๗๔๑,๔๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๘ พ.ค. ๖๓)</p> <p>๓) ให้คำปรึกษาแนะนำ กรณีไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรของตนเองได้ หรือการจัดหาครอบครัวบุญธรรม/ครอบครัวอุปถัมภ์ โดยให้การสนับสนุนเงินช่วยเหลือ รายละเอียด ๒,๐๐๐ บาท แก่กลุ่มเป้าหมาย ๕,๒๔๗ คน งบประมาณทั้งสิ้น ๑๒๗,๑๒๘,๐๐๐ บาท</p> <p>๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานเด็กและเยาวชน เป็นแกนนำในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น</p> <p>- การป้องกันเด็กและเยาวชนจากการใช้สื่อออนไลน์</p> <p>กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้จัดทำและดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการปกป้องและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์อย่างเหมาะสม และปลอดภัยจากการถูกรังแกหรือล่วงละเมิดทางเพศจากผู้เสียหายจากการละเมิดสิทธิ การถูกกลั่นแกล้งรังแกออนไลน์ และใช้สื่อออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน ยุทธศาสตร์ฯ ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) การพัฒนาเทคโนโลยีและเครือข่ายที่เป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ ๒) การจัดระบบปกป้องคุ้มครองและเฝ้าระวังเด็กและเยาวชน ๓) การสร้างองค์ความรู้และการวิจัย ๔) การเสริมศักยภาพเด็ก เยาวชน และบุคคลแวดล้อม ๕) การสร้างความร่วมมือระหว่างภาคี <p>โดยมีศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการใช้สื่อออนไลน์ เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และประสานการดำเนินงานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการและภาคประชาสังคม รวมทั้งเครือข่ายเด็กและเยาวชนด้วย</p>
๒. ส่งเสริมการใช้สถาบันครอบครัวเป็นปัจจัยสำคัญในการแก้ไขปัญหาสังคม		<ol style="list-style-type: none"> ๑. ผลิตรายการครอบครัว - Infographic ให้ครอบครัวร่วมป้องกัน โควิด๑๙ ภายใต้ชื่อ "ครอบครัวไทยห่างไกล Covid" ๒. ประชุมวิชาการอนามัยครอบครัวแห่งชาติ

ประเด็นปัญหา	ประเด็นข้อเสนอ	ผลการดำเนินงาน
<p>๗. การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ</p>	<p>๑. ขอให้สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมให้แก่กลุ่มเด็กออทิสติกทุกกลุ่มได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียม</p>	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>- จัดประชุมวิชาการอนามัยครอบครัวแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ ก.พ. ๖๓ เพื่อเผยแพร่และให้ความรู้กับครอบครัวและคนทำงานในการรับสถานการณ์ครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไป</p> <p>๓. เผยแพร่รงค์ประชาสัมพันธ์</p> <p>- รณรงค์ลดการใช้ความรุนแรงในครอบครัว</p> <p>- คำนะนำครอบครัวไทยใช้ความเข้าใจรับมือ โควิด-๑๙ เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตครอบครัวในช่วงสถานการณ์</p>
<p>๗. การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ</p>	<p>๑. ขอให้สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมให้แก่กลุ่มเด็กออทิสติกทุกกลุ่มได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียม</p>	<p>การขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กพิการ</p> <p>เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ พก. มีหนังสือถึงกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขอหารือคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในการพิจารณามาตรการ/นโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กพิการ ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ตามรัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการป้องกันและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศแจ้งปิดสถานศึกษาทั่วประเทศ และใช้ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ทดแทนนั้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาสำหรับกลุ่มเด็กพิการให้สามารถเข้าถึงระบบการศึกษา และสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้อย่างเท่าเทียม รวมทั้งการส่งเสริมการปรับบ้านเป็นโรงเรียน (Home School) เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู เพื่อส่งเสริมเรื่องของการเข้าถึงระบบการศึกษา และส่งเสริมพัฒนาทางการเรียนรู้ของเด็กพิการอย่างเท่าเทียมในช่วงวิกฤตดังกล่าว ทั้งนี้ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รายงานแนวทางจัดการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาภายใต้มาตรการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ไว้ ๒ กรณี ดังนี้</p> <p>กรณีที่ ๑ สถานศึกษาสามารถเปิดภาคเรียนได้ตามกำหนด จัดการเรียนการสอนตามปกติ โดยใช้มาตรการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ดังนี้</p> <p>- การจัดห้องเรียนทุกระดับชั้น โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ นักเรียนไม่เกินห้องละ ๒๐ คน โรงเรียนเฉพาะความพิการ และศูนย์การศึกษาพิเศษ นักเรียนไม่เกินห้องละ ๑๐ คน หากห้องเรียนระดับชั้นเดิมมีนักเรียนเกิน</p>

ประเด็นปัญหา	ประเด็นข้อเสนอ	ผลการดำเนินงาน
		<p>ให้แบ่งเป็น ๒ ห้อง หรือขึ้นอยู่กับขนาดของห้องเรียน โดยให้ได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ระยะห่างทางสังคมและกายภาพ (Social/physical Distancing)</p> <p>กรณีที่ ๒ สถานศึกษาไม่สามารถเปิดภาคเรียนได้ตามกำหนดส่งเสริมให้นักเรียนฝึกการและนักเรียนด้วยโอกาสเข้าถึงระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ สื่อการเรียนการสอน รวมทั้งการส่งเสริมการที่บ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู โดยจะทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้เรียนรู้วิธีการดูแล พัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่ฝึกการและนักเรียนด้วยโอกาสในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งนี้ พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องได้จากดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) ของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษที่รวบรวมไว้</p> <ul style="list-style-type: none"> - สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) เช่น Website, Social Media, Mobile Application, E-mail, YouTube, Facebook, Line ระบบออนไลน์ หรือระบบเครือข่ายโทรศัพท์ - ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV โดยครูสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการ หรือรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียนฝึกการและนักเรียนด้วยโอกาสสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ - สถานศึกษาจัดทำสื่อการเรียนการสอนสำเร็จรูป ส่งทางไปรษณีย์ให้ผู้ปกครองช่วยสอน/ฝึกที่บ้าน และส่งกลับมายังสถานศึกษา - จัดทำปฏิทินการนิเทศ ติดตามโดยครูประจำชั้นหรือครูประจำรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ เยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นรายกรณี - มีการติดตามและประเมินผลโดยระบบออนไลน์ ระบบเครือข่ายโทรศัพท์ และทางไปรษณีย์
๒.ขอให้มีการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเด็กออทิสติก ให้สามารถประกอบอาชีพเองได้ที่บ้าน มีรายได้ และมีควมมั่นคง		<p>๑) การจัดอบรมกิจกรรมอาชีพบำบัดสร้างสรรค์อาชีพ ผู้ภัยโควิด ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๔ รุ่น เพื่อส่งเสริมกิจกรรมอาชีพบำบัดในหน่วยงานของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งสามารถต่อยอดนำไปประกอบอาชีพให้กับผู้ใช้บริการและผู้ปกครองของบุคคลออทิสติก ให้มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ และส่งผลให้คนในสังคมต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในรูปแบบใหม่ (New Normal) รวมถึงส่งผลต่อรายได้ในครอบครัวลดลง เนื่องจากไม่สามารถประกอบอาชีพนอกบ้านได้ อาชีพที่ฝึกปฏิบัติให้กับผู้เข้าร่วมอบรม ได้แก่ การแปรรูปจากเห็ดและน้ำพริกปลาตุก งานปักผ้า การพันที่สี และการ</p>

ประเด็นปัญหา	ประเด็นข้อเสนอ	ผลการดำเนินงาน
		<p>จัดดอกไม้</p> <p>๒) มาตรการการพักชำระหนี้เงินกู้ยืมประกอบอาชีพฯ ของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สำหรับคนพิการและผู้ดูแล เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน นับตั้งแต่วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔</p> <p>๓) มาตรการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (กรณีฉุกเฉิน) เพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพในสภาวะวิกฤติ COVID-๑๙ ในวงเงินไม่เกินรายละ ๑๐,๐๐๐ บาท โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ไม่มีดอกเบี้ย ผ่อนชำระภายใน ๒ ปี ปลอดชำระหนี้ในปีแรก ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการจัดทำรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ต่อคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเพื่อพิจารณา</p>
<p>๓. ขอให้ตรวจสอบการดำเนินงาน กรณีการให้ความช่วยเหลือคนพิการ ตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕ แห่ง พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่อาจมีการเอื้อ ประโยชน์ให้กับกลุ่มผลประโยชน์บาง กลุ่ม</p>		<p>กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ได้ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑) กำหนดทำแผนการตรวจและติดตามการจ้างงานคนพิการอย่างเข้มข้น โดยการทำแบบสอบถาม ความเห็นคนพิการเกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบการหรือการส่งเสริมอาชีพคนพิการ</p> <p>๒) มีการจัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลของคนพิการระหว่างกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการ กับกรมการจัดหางาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับกระทรวงแรงงานของ ประเทศกันสังคม ในส่วนข้อมูลสถานประกอบการที่มีจำนวนลูกจ้างที่ไม่ใช้คนพิการ ประจำเดือนตุลาคมของแต่ละ ปี ตั้งแต่ ๑๐๐ คนขึ้นไป และอยู่ระหว่างการดำเนินการเชื่อมต่อข้อมูลการให้สัมปทานมาตรา ๓๕ (ส่งเสริม อาชีพคนพิการ) กับกรมการจัดหางาน</p> <p>๓) ร่างการรับรู้ให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการในการจ้างงานคนพิการ โดยการเรียนเชิญ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการให้เข้าร่วมรับฟังแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ หรือการส่งเสริมอาชีพคนพิการตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใน ทุกปี</p>

ประเด็นปัญหา	ประเด็นข้อเสนอ	ผลการดำเนินงาน
<p>๘.๑ การแก้ไขปัญหาค่าหนี้สินและแหล่งเงินทุน</p>	<p>๑. ขอให้พิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยรับจำนวนสิ่งของจากสถานชานูบาล/สถานธนาณูเคราะห์ (โรงรับจำนำ) พร้อมทั้งให้ขยายระยะเวลาไถ่ถอนสิ่งของ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน</p>	<p>ระหว่าง ๑ เมษายน - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีผลการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ขยายระยะเวลาตัวจำนำจาก ๔ เดือน ๓๐ วัน เป็น ๔ เดือน ๑๒๐ วัน โดยไม่คิดดอกเบี้ยในส่วนขยายเวลา (สำหรับผู้ใช้บริการวงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ที่มีตัวจำนำตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ จำกัด ๑ คน ๑ สิทธิ์) ซึ่งมีผู้มาใช้บริการทั้งสิ้น ๓๑,๗๕๘ ราย เป็นเงิน ๒๑๐,๖๕๑,๐๐๐ บาท</p> <p>๒. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้กับผู้ใช้บริการจำนำใหม่ ๑๕,๐๐๐ บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ ๐.๑๒๕ ต่อเดือน (จำกัด ๑ คน ต่อตัว ๑ ใบ ต่อ ๑ รอบการจำนำ) ซึ่งมีผู้มาใช้บริการจำนำใหม่ทั้งสิ้น ๒๖,๕๔๕ ราย เป็นเงิน ๑๘๘,๘๖๒,๒๐๐ บาท</p>
<p>๘.๒ การปรับลดค่าสาธารณูปโภค</p>	<p>- ขอให้พิจารณาปรับลดค่าส่วนกลาง (ค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ ฯลฯ) ของแพลตฟอร์มแห่งชาติ (กคช.) (อาทิแพลตฟอร์มแดงไซน G) เพื่อช่วยเหลือผู้พักอาศัยที่มีรายได้น้อย รวมทั้งให้ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ไฟส่องสว่างของเส้นทางเดิน เป็นต้น</p>	<p>การเคหะแห่งชาติ ก่อสร้างที่อยู่อาศัย ๒ ลักษณะคือ แนวสูงและแนวราบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรณีที่อยู่อาศัยแนวราบ ผู้อยู่อาศัยชำระ ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า โดยตรงกับการประปาและการไฟฟ้า - กรณีที่อยู่อาศัยแนวสูง ผู้อยู่อาศัยชำระค่าไฟฟ้า โดยตรงกับการไฟฟ้า ส่วนค่าน้ำ และค่าส่วนกลาง นิติบุคคลอาคารชุดเป็นผู้จัดเก็บ โดยอัตราการจัดเก็บจะมีค่าดำเนินการบริหารจัดการตามข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด <p>หลักเกณฑ์การจัดเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลางของนิติบุคคลอาคารชุด จัดเก็บตามอัตราที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุดนั้น ๆ ซึ่งเป็นกรณาคำนวณจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของนิติฯ ตามที่ กคช. คำนวณและได้รับอนุมัติจาก ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ โดยโครงการบ้านเอื้ออาทร ขนาด ๓๓ - ๓๕ ตารางเมตร ค่าส่วนกลางเดือนละ ๒๕๐ บาท/หน่วย โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน (Pack ๑) ค่าส่วนกลาง ตร.ม. และ ๑๓ - ๑๔ บาท โดยห้องชุดขนาด ๓๓ ตารางเมตร ค่าส่วนกลางเริ่มต้นเดือนละ ๔๒๙ บาท/หน่วย</p> <p>จากการตรวจสอบเบื้องต้น โครงการของ กคช. มีจำนวน ๓๐๘ นิติฯ การจัดเก็บค่าใช้จ่ายเป็นไปตามอัตราที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด</p> <p>การพิจารณาปรับลดค่าส่วนกลาง ค่าน้ำ ของการเคหะแห่งชาติ ไม่สามารถปรับลดได้ เนื่องจากบริหารโดยนิติบุคคลอาคารชุด การปรับลดจะทำให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิต และทรัพย์สินหรืออาคารชุดมีมูลค่าลดลง การปรับลดต้องให้ นิติบุคคลอาคารชุดดำเนินการโดยมีมติของที่ประชุมใหญ่สามัญนิติบุคคลอาคารชุดรับรอง ตาม พรบ.อาคารชุด</p>

ประเด็นปัญหา	ประเด็นข้อเสนอ	ผลการดำเนินงาน
		<p>ส่วนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะ ๑ (อาคารแปลง G) เป็นโครงการนำร่องประเภทอาคารสูงแห่งแรกของ กคช. จึงจำเป็นต้องใช้ข้อมูลค่าบริหารจัดการโครงการของภาคเอกชน มาเทียบเคียงค่าบริหารจัดการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในโครงการฯ อาคารแปลง G เป็นอาคารเช่าสูง ๒๘ ชั้น ๓๓๔ หน่วยบริหารจัดการโดย บริษัท ผู้รับบริหารโครงการ (บริษัท อาร์ เจ ๙ เซอร์วิส จำกัด) การจัดเก็บเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารชุมชน ค่าใช้สอยระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการดูแลระบบต่าง ๆ ในอาคารสูงประกอบด้วย ค่าจ้างบุคลากรในการดูแลบริหารโครงการ ค่ารักษาความสะอาด รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ค่ากระแสไฟฟ้าส่วนกลาง ค่าบำรุงรักษาลิฟต์ ค่าบำรุงรักษาอาคาร เป็นต้น ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีการจัดเก็บ ตารางเมตรละ ๒๕ บาท / เดือน ผู้เช่าต้องจ่ายเดือนละ ๘๕๕ บาท / ห้อง คำนวณในอัตราที่ถูกกว่าของเอกชน ซึ่งเอกชนจัดเก็บตารางเมตรละ ๓๕ - ๔๐ บาท และการจัดเก็บแตกต่างจากโครงการบ้านเอื้ออาทรเนื่องจากโครงการบ้านเอื้ออาทรเป็นอาคาร ๕ ชั้น ไม่มีลิฟต์ แต่โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะ ๑ (อาคารแปลง G) มีลิฟต์ จำนวน ๔ ตัว (ลิฟต์โดยสาร ๓ ตัว และลิฟต์ขนของ ๑ ตัว) ซึ่งอัตราที่ กคช. เก็บในปัจจุบัน เป็นอัตราที่ต่ำกว่ามากสำหรับอาคารสูง ๒๘ ชั้น ถ้ามีการรับลดลงอีกจะไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ</p> <p>การปรับลดค่าส่วนกลาง ค่าน้ำ ค่าไฟ ไม่สามารถปรับลดให้ได้ แต่มีมาตรการช่วยเหลือดังนี้</p> <p>มาตรการดำเนินการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ กคช.</p> <p>จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กคช. มีมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - พักชำระหนี้ค่าเช่าซื้อ ๓ เดือน (เม.ย.- มิ.ย. ๖๓) สำหรับลูกค้าเช่าซื้ออาคาร/อาคารพร้อมที่ดิน/ที่ดินแปลงโล่ง - พักชำระเงินดาวน์ ๓ เดือน (เม.ย.- มิ.ย. ๖๓) สำหรับลูกค้าจะซื้อจะขาย/จอง - ปลอดค่าเช่า ๓ เดือน (เม.ย.- มิ.ย. ๖๓) สำหรับลูกค้าสัญญาเช่าอาคาร/อาคารพร้อมที่ดิน (ไม่เก็บค่าส่วนกลาง+ค่าภาษี)/แผงตลาดร้านค้ารายย่อย - ลดค่าเช่า ๕๐ % (เม.ย.- มิ.ย. ๖๓) สำหรับผู้เช่ารายย่อยในพลาซ่า/ตลาดเช่าเหมา

ประเด็นปัญหา	ประเด็นข้อเสนอ	ผลการดำเนินงาน
<p>๘.๓ การพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย</p>	<p>๑. ขอให้ตรวจสอบการดำเนินงานของ การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เนื่องจากค่าเช่ามีค่าเช่าที่แพงเกินไป การก่อสร้างอาคารที่พักไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร เช่น ห้องมีขนาดเล็กเกินไป ไม่มีระบบความปลอดภัย (Keycard) เป็นต้น</p>	<p>มาตรการดำเนินการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) อยู่อาศัยชั่วคราว ระยะสั้นไม่เกิน ๕ ปี <ul style="list-style-type: none"> - แนวราบ พื้นที่ ๑๕ ตร.ม. จำนวน ๒ คน พื้นที่ ๗.๕ ตร.ม./คน - แนวสูง พื้นที่ ๒๐ ตร.ม. จำนวน ๒ คน พื้นที่ ๑๐ ตร.ม./คน ๒) อยู่อาศัยถาวร ระยะยาวมากกว่า ๕ ปี หรือครอบครองเป็นเจ้าของ <ul style="list-style-type: none"> - แนวราบ พื้นที่ ๒๑ ตร.ม. จำนวน ๓ - ๔ พื้นที่ ๕.๒๕ ตร.ม./คน - แนวสูง พื้นที่ ๒๘ ตร.ม. จำนวน ๓ - ๔ พื้นที่ ๗.๐ ตร.ม./คน <p>การเคหะแห่งชาติก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่อยู่อาศัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สำหรับผู้ที่อยู่อาศัยได้น้อยและปานกลาง มีการออกแบบพื้นที่ใช้สอยขนาด ๓๓ ตร.ม. ในโครงการบ้านเอื้ออาทร และโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะ ๑ (แปลง G) ให้มีคุณภาพ ทั้งราคา และขนาด เหมาะสมกับผู้ที่อยู่อาศัย ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานการจัดการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>สำหรับโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะ ๑ (แปลง G) รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ที่มีรายได้น้อยและปานกลาง และผู้เดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย กคช. ออกแบบพื้นที่ใช้สอยในอาคารให้มีขนาด ๓๓ ตร.ม. ซึ่งมีขนาดเท่ากับขนาดมาตรฐานของโครงการบ้านเอื้ออาทร และยังคงมาตรฐานการจัดการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบความปลอดภัย (KEY CARD) และกล้องวงจรปิด ๘๘ ตัว เนื่องจากเป็นอาคารสูง ๒๘ ชั้น มีลิฟต์โดยสาร ๓ ตัว และลิฟต์ขนของ ๑ ตัว อัตราค่าเช่ามีราคาต่ำ ตั้งแต่ราคา ๓๐๐ - ๒,๕๐๐ บาท โดยไม่รวมค่าบริการจัดการ และค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</p> <p>โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะ ๑ (แปลง G) เป็นการลงทุนโดยการกู้เงินจากสถาบันการเงินภายในประเทศซึ่งรัฐบาลอุดหนุนเพียงแต่ดอกเบี้ยระหว่างก่อสร้างเท่านั้น การกำหนดให้ห้องพักอาศัยมีขนาด ๓๓ ตร.ม. จึงมีความเหมาะสม เพราะหากขนาดห้องมีขนาดใหญ่ขึ้นจะเป็นภาระต้นทุนที่สูงมาก ส่วนการปรับค่าเช่าทุก ๓ ปี เป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้ กคช. ต้องจ่ายค่าเช่าที่ดินให้กรมธนารักษ์ซึ่งมีสัญญาเช่า ๓๐ ปี โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรับผู้อยู่อาศัยเดิมจะไม่สามารถคืนทุนได้ ต้องรอโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชน</p>

ประเด็นปัญหา	ประเด็นข้อเสนอ	ผลการดำเนินงาน
		<p>ดินแดนรองรับผู้อยู่อาศัยใหม่ ในอนาคตมาขอขมေးให้กับการรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม การจัดสรรพื้นที่ภายในโครงการของ กคช. การให้สิทธิพื้นที่จัดประโยชน์ กคช. มีโครงการอาคารเช่าเหมา (มีคู่สัญญาบริหารอาคารเช่า) โครงการเช่ารายย่อย (คู่สัญญาโดยตรงกับ กคช.) และสัญญาจัดประโยชน์ / ไล่นำชุมชน</p> <p>มีหลักการเกณฑ์ในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นไปตามระเบียบของ กคช. และเงื่อนไขในสัญญา</p> <p>จากการตรวจสอบไม่มีการเอื้อประโยชน์เฉพาะกลุ่ม และมีการจัดสรรสาธารณูปโภคสาธารณูปการภายในโครงการสำหรับผู้อยู่อาศัยให้ใช้ประโยชน์ในโครงการเป็นไปตามเงื่อนไข และระเบียบของการเคหะแห่งชาติ หากตรวจพบว่าปฏิบัติผิดเงื่อนไขสัญญา จะถูกบอกเลิกสัญญา และดำเนินการตามกฎหมายต่อไป</p>
<p>๙. ข้อเสนอต่อ นโยบายรัฐบาล</p>	<p>๑. ขอให้ปรับปรุงขั้นตอนและรูปแบบการเข้าร่วมโครงการ “ชิมช้อปใช้” เนื่องจากมีความซับซ้อน ส่งผลต่อความสามารถในการเข้าถึง โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ</p>	<p>๑. การลงทะเบียน ชิม ช้อป ใช้ เป็นโครงการลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังขาดความรู้เรื่องการชื้อเทคโนโลยี ทำให้เสียสิทธิในการเข้าถึงโครงการดังกล่าว จึงควรมีการอบรมให้ความรู้เรื่องการชื้อเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน</p> <p>๒. เพิ่มช่องทางให้ผู้สูงอายุ สามารถแจ้งความประสงค์และลงทะเบียนผ่านบัตรประชาชนได้โดยตรงปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)</p>